



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง การงดรับ งดให้ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างค่านิยม ทศนคติ ที่ถูกต้องให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้กำหนดนโยบายเรื่อง การงดรับ งดให้ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จึงขอประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย ดังนี้

๑. ต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๒. ต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน
๔. การเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ หรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพศ พิทักษ์ธรรม)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง การงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ในสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนผู้มารับบริการ คู่สัญญา ซึ่งหมายความรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ตลอดจนผู้ประกอบการ จงพบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และในโอกาสนี้ กรมฝนหลวง และการบินเกษตรขอโน้มรับความปรารถนาดีและมิตรไมตรีจากทุกท่าน และขอความร่วมมือจากท่านงดการให้ กระเช้าของขวัญหรือของกำนัลทุกประเภท แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด โดยเป็นไปตามนโยบายของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ให้ความสำคัญในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวิศ พิทักษ์ธรรม)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร